



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยดำเนินการรับสมัครวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเรียงลำดับจาก ผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) จากมากไปหาน้อย แยกตามสาขาวิชาเอก และตามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สมัครคัดเลือก โดยไม่มีการขึ้นบัญชี รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ยึดถือประกาศผลการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นหนังสือเรียกตัว โดยให้นำเอกสารหลักฐานไปในวันรายงานตัวด้วย ดังนี้

๑. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๒. หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง สามารถพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. <http://www.otepec.go.th> คลิกหัวข้อ "สารสนเทศข้าราชการครู" และคลิกหัวข้อ "คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง" และหรือขอได้จากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แล้วแต่กรณี จำนวน ๒ ฉบับ
๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว (แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดปกติขาว ระดับอินทราธนู ระดับ ๓ ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) จำนวน ๓ รูป
๕. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด
๖. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด
๗. หนังสือสัญญารับทุน ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด
๘. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด
๙. ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน ๓๐ วันซึ่งต้องแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ฉบับจริง จำนวน ๒ ชุด

/๑๐.หลักฐาน...

๑๐. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๑๑. เอกสารทางทหาร เช่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรับเพศชาย) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

สำเนาเอกสารทุกรายการให้รับรองสำเนาถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อมลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี กำกับไว้ด้วย

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้ารับการศึกษาได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรง หรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือปกปิด หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะนั้นและได้รับสมัครไว้ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หากผู้นั้นได้รับการคัดเลือก จะยกเลิกรายชื่อเฉพาะรายชื่อขาดคุณสมบัติออกจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้ผู้นั้นมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้นโดยพลัน และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาในหนังสือส่งตัว หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ในการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ให้ยึดถือแนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือกมีคุณสมบัติที่สูง แต่นำคุณสมบัติที่ต่ำมาสมัครเข้ารับการศึกษา เมื่อได้รับคัดเลือกและรับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณสมบัติในภายหลังไม่ได้

ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องรับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นเวลาสองปี และจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอน หรือย้ายไปยังหน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นฯ เว้นแต่ลาออกจากราชการ

การยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๒. ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
๓. ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวัน และเวลาที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุวัฒน์พงษ์ ร่มศรี)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมทุนโครงการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยจัดสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
แบบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วิชาเอก	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวชุตติกาญจน์ เหง้าชัยภูมิ	คณิตศาสตร์	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ภายในจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

